



ประกาศ ภาควิชาสัตววิทยา

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา

ภาควิชาสัตววิทยาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติภารกิจภายในภาควิชา จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา เพื่อธำรงรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน และต้องการยกระดับไปสู่การรับรองมาตรฐาน พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางอย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องการส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาสัตววิทยา มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน รับผิดชอบ และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของภาควิชา รวมทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดังนั้น ภาควิชาสัตววิทยา จึงประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา ดังนี้

1. ภาควิชาสัตววิทยา มีการจัดระบบและสร้างกระบวนการบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางในงานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให้มีการดำเนินการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ภาควิชาสัตววิทยา มีการเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลาง แก่บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติภารกิจภายในภาควิชา หรือมารับบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา รวมทั้ง ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ภาควิชาสัตววิทยา มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลาง รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ภาควิชาสัตววิทยา จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยกลาง รวมทั้ง สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. ภาควิชาสัตววิทยา จะดำเนินการและส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์)

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา